

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9788 /UBND-HCTC
V/v tăng cường việc kiểm tra
thực hiện nhiệm vụ, kết luận
chỉ đạo của UBND tỉnh

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2017 yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ;

Trên tinh thần chỉ thị trên, ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 4655/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ Công tác đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thành viên để thực hiện và ngày 19/9/2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định số 3312/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 và Kế hoạch số 4790/KH-UBND ngày 23/5/2017 ban hành và triển khai bộ chỉ số đánh giá công vụ, cải cách hành chính để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả;

Tuy nhiên, đến nay, qua kết quả thực hiện của 09 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh nhận thấy một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đôn đốc, triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, chưa xử lý kiên quyết các chỉ đạo của tỉnh, chưa theo dõi, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát qua loa; tình trạng người dân phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn xảy ra nhiều, giải quyết chưa đúng quy trình, thủ tục gây phiền hà cho người dân, bộ phận tham mưu chưa chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao... tình trạng chậm trễ tham mưu thực hiện ý kiến, văn bản chỉ đạo còn xảy ra nhiều, bị phê bình, nhắc nhở, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của cấp trên.

Đồng thời, qua theo dõi, UBND tỉnh nhận thấy hoạt động của Tổ kiểm tra công tác của Chủ tịch UBND tỉnh chưa đạt kết quả cao, chưa phát huy hết trách nhiệm đề

giúp UBND tỉnh kiểm tra, theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo xử lý kịp thời các nội dung công việc. Vai trò phối hợp kiểm tra, giám sát của các ngành chưa phát huy đúng mức.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo rà soát, triển khai nghiêm túc, quyết liệt và thường xuyên các mục tiêu nhiệm vụ, các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với các nhiệm vụ phải phối hợp với các ngành khác, đề nghị đơn vị rà soát, giám sát, chủ động báo cáo tình hình các đơn vị, địa phương chậm trễ, thiếu hợp tác trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về UBND tỉnh (thông qua Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh) tổng hợp, kiểm tra, chỉ đạo và đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, đánh giá công vụ. Các đơn vị tích cực thực hiện việc giám sát, báo cáo sẽ được xem xét ghi nhận trong đánh giá công vụ.

2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Tổ trưởng tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh phân công các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh phụ trách rà soát, tổng hợp các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng ngành, từng địa phương để đôn đốc thực hiện, theo dõi và báo cáo hàng tháng tiến độ, kết quả thực hiện về Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đồng gửi Sở Nội vụ để theo dõi, đánh giá công vụ.

Đồng thời, giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ rà soát lại các quy chế phối hợp của các Sở, ban ngành, địa phương trong công tác tham mưu, đề xuất giải quyết công vụ; đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế phối hợp làm cơ sở để Tổ Công tác xác định rõ trách nhiệm các đơn vị, địa phương trong việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ công vụ.

3. Yêu cầu Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó cần có biện pháp kiểm tra mang tính thực chất, hiệu quả, theo nội dung, chuyên đề cụ thể (hạn chế việc kiểm tra chung chung, kiểm tra qua báo cáo...), trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc của tỉnh; các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đang chậm trễ, kéo dài; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính phủ “*kiến tạo phát triển*” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng để tổng

hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời thông tin kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, đánh giá công vụ.

4. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp các đơn vị, địa phương bị nhắc nhở, phê bình; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến giám sát của các ngành, địa phương phản ánh về việc chậm trễ trong công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị khi thực thi nhiệm vụ do Văn phòng UBND tỉnh chuyển về để tổng hợp đánh giá công vụ. Tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời việc triển khai thực hiện chỉ đạo này của các ngành, các địa phương cho UBND tỉnh.

Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đánh giá chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ công vụ, cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đảm bảo theo quy trình, thủ tục, nội dung quy định tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 và Kế hoạch số 4790/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực TU;
- UBKTTU, BTCTU;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- TV Tổ công tác của CT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Vĩnh